
 
 

ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2565 
วันที่   30  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายพลากร    กุดวิฬา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.  นางสนทนา  สวนโพธิ ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
3.  นายวัฒนา  โลตุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
4.  นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
5.  นายสุรศักดิ์    หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
6.  นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
7.  นางนิคม  กุดวิฬา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
8.  นายอ้วน   สุระสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
9.  น.ส.นงลักษณ์ ผกานวน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
10. นางจ าปี  ดอนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
11. นายสมศรี   ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
12. นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นางสาววิจิตรา ภูโคก   นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
2.   นางยุวรินทร ์ พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
3.   นายสมศักดิ์  แสนศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
4.   นายธนพล  แฝงจันดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
5.   นายสักรินทร์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 
6.   นายบุญทวี   นันสถิตย ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.   นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.   นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นายนิรภัย    บุญเรืองลือ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางกัญญาภัทร  สีบุญมา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสมนึก   นนทน า   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายสุธ ี  ดงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
13. นางสาววาสนา มาตรศรีหา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางสาวสุกัญญา หาระมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางนฤมล   ภูแย้มไสย์  นักจัดการงานทั่วไป 
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16. นางสาวอัญญารัตน์ ไสยจรัญ   นักจัดการงานทั่วไป 
17. นายอัครเดช   นาสินเพิ่ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ เวียงสงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นายทิลายุ  ภูอาลัย   เจ้าพนักงานเทศกิจ 
20. นางวิลาวัณย ์ พิลาแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
21.  น.ส.กาญจนา ชัยชราแสง  นักทรัพยากรบุคคล 
22.  น.ส.อรทัย  ไชยประทุม  พนักงานจ้างทั่วไป 
23.  นายโกศล  หาระมี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
24.  นางจ าป ี  กล้าขยัน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25.  นายจักราวุธ วรามิตร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
26. น.ส.ณัฐวิภา  พูลสมบัติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
27.  น.ส.ศิริภัทรา ตุละซอง   ประชาชน 
  

เริ่มประชุมเวลา    09.30   น. 
   เมื่อได้เวลานัดประชุม เลขานุการฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
กมลาไสย  เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  นายพลากร  กุดวิฬา  ประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2565   
  นายพลากร  กุดวิฬา ประกาศสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล  
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กมลาไสย  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี  ๒๕๖5 

     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่   
11  กุมภาพันธ์  2565  ได้ก าหนดวันเริ่มต้น การประชุมสภาเทศบาลต าบล 
กมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565   
มีก าหนด  30  วัน  นั้น      

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒๑  จึงได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2565  
เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน   

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
        ประกาศ  ณ  วันที่    29  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
      (ลงชื่อ)    พลากร  กุดวิฬา 
               (นายพลากร  กุดวิฬา) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
  นายพลากร  กุดวิฬา ด้วยวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ    
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) พระบรมราชินี อ าเภอกมลาไสยร่วมกับเทศบาลต าบลกมลาไสย  ก าหนดจัดกิจกรรม 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565 
ภาคเช้า 
- เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป - พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ  
บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกมลาไสย 
ภาคค่ า 
- เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุด 
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอกมลาไสย 
การแต่งกาย ข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง ชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) 

   ประชาชนชทั่วไป  ชุดสุภาพ ชุดผ้าไทย โทนสีม่วง 
        จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่  

3 มิถุนายน 2565 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ  
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยที่  1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   

ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย   มี 
ใครจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  - ตามร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยที่1 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ครั้งที่ 1 ประจ า 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ได้แจกให้กับทุกท่านนั้น  

เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาดไปบ้าง แต่เนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนแปลง ผมก็ขอฝากผู้ที่
เกีย่วข้องได้ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะครับ 

  นายพลากร กุดวิฬา - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขร่างรายงงานการประชุมอีกหรือไม่  
(ประธานสภาเทศบาล) - ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุมว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความรับรองรายงาน 

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
ให้ยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
 งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 นายพลากร  กุดวิฬา 4.1 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) -  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
   ได้ชี้แจงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ   
 นางจ าปี  ดอนนาค เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี ดอนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขอรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย การประชุมอยู่ในสมัย
ประชุมสภา  โดยมีเรื่องให้พิจารณาดังนี้ 
     ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565   
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย     
มติที่ประชุม ให้การรับรอง 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงได้รายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลกมลาไสย   
เพ่ือโปรดทราบ 

นายพลากร  กุดวิฬา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
  นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ 
   ต่อที่ประชุม  
นางสาววิจิตรา  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
     ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการ   
     ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ 
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   1. ค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 5 หลัง กองคลัง 
2. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว พร้อมติดตั้ง  จ านวน 10 ตัว  กอง
การศึกษา 
เหตุผล   
     เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
1. ค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 5 หลัง กองคลัง ปัจจุบันเต้นท์ที่มีอยู่ช ารุด 
ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจ าเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว พร้อมติดตั้ง  จ านวน 10 ตัว   
กองการศึกษา  เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
กมลาไสย ยังไม่มีพัดลม เมื่อมีการจัดประชุม และ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีอากาศ
ร้อน จึงมีความจ าเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
     จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ดังต่อไปนี้ 
กองคลัง 
โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
1. เงินส ารองจ่าย หน้า  41/132 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท 
เงินคงเหลือก่อนโอน จ านวน 642,432 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบ 
สองบาทถ้วน) 
โอนลด จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

กองคลัง 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน 
1. ค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 5 หลัง หลังละ 20,000 บาท  
เป็นเงิน 100,000 บาท  
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     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 5 หลัง หลังละ 20,000 บาท  
เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร เสาสูง 2.40 เมตร 
- โครงเหล็กผลิตจากแป๊บ 
- ข้อต่อเหล็ก ง่ายต่อการถอดและประกอบ  
- ผ้าเต้นท์ หนา 0.45 มิลลิเมตร กันน้ า กันแดด  

- จัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก  ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

กองการศึกษา 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
งบด าเนินงาน  
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา หน้า 61/132  
ตั้งไว้ 150,000 บาท  เงินคงเหลือก่อนโอน จ านวน 106,649 บาท (หนึ่งแสนหก 
พันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) 
โอนลด จ านวน 35,000 บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
กองการศึกษา 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว แบบติดผนัง จ านวน 10 ตัว  
ตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว แบบติดผนัง พร้อมติดตั้งใช้งาน 
จ านวน 10 ตัว ตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ปรับแรงลมได้  3  ระดับ 
-  ปรับองศาก้ม-เงย 3 ระดับ  คือ 25  องศา 60  องศา และ 90  องศา 
-  ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการด้วยปุ่มควบคุมการส่าย 
-  ขาเสา และฐานพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง  แข็งแรง  ทนทาน 
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-  เพ่ิมความปลอดภัยขณะใช้งานด้วยสาย สลิงยึดพัดลม รองรับน้ าหนักสูงสุด  
100  กิโลกรัม 
-  ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงด้วย เทอร์มอล  ฟิวส์  
(Thermal Fuse)  
-  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง  (Ball  Bearing)   
-  ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO  9001  และมาตรฐาน ISO 
14001   
-  ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย  มอก.934-2558 จากส านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก  ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รวมโอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน  135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนห้า 
พันบาทถ้วน) 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน  135,000 บาท  
(หนึ่งแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

       จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย โอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้น  

        ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ  
      วิจิตรา  ภโูคก 

                                  (นางสาววิจิตรา  ภโูคก)                 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 

 
 
 



              
-8- 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
(ประธานสภาเทศบาล) - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะ 

สอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติจ านวน 2 เรื่อง ไปแล้วนั้น ผมก็ยินดีที่จะให้ 
โอนงบประมาณนะครับ แต่ขอสอบถามว่า เม่ือเทศบาลได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไป 
แล้วประชาชนในเขตเทศบาลต าบลของเรา  สามารถขอยืมได้หรือไม่ครับ และใน 
การจัดซื้อครั้งนี้เพียงพอหรือไม่ครับ 

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย สามารถยืมได้ครับ 
     (ปลัดเทศบาล) 
นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านปลัดเทศบาลครบ 
(ประธานสภาเทศบาล) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 นายพลากร กุดวิฬา  วาระเรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออะไรหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)   
  นายอ้วน  สุระสังข์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี
(สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายอ้วน  สุระสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 2  
 - มีพ่ีน้องประชาชนชุมชนปากน้ า หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย  ได้สอบถามเรื่องการ 
  ขอขยายเขตน้ าประปา ไปถึงไหนแล้วครับ 
 - พ่ีน้องประชาชนชุมชนกุดกว้าง – หนองโก หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง ขอความ 
 ร่วมมือให้เทศบาลไปตัดหญ้าและก่ิงไม้ให้ครับ 
นายสักรินทร์ ภูงามเงิน - ฝากกองช่าง ให้ติดตามหนังสือด้วยนะครับว่าหนังสือถึงไหนแล้ว  และมี 

(ปลัดเทศบาล) งบประมาณเพียงพอหรือไม่  หากมีประชาชนมีความต้องการให้ที่จะใช้น้ าประปา 
เนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมร่างรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2566 ถ้า
มีก็ขอให้กองช่างท าหนังสือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับ ว่าจะต้องให้
งบประมาณมากน้อยเพียงใด 

 - ส่วนเรื่องตัดก่ิงไม้  ขอให้ด าเนินการด้วยนะครับ และผมจะออกไปดูพ้ืนที่ด้วยอีก
ครั้งหนึ่ง 
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 - ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะครับว่า จะมีโครงการใดท่ีจะด าเนินการ
ขอให้ยื่นภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อจะได้น ามาจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางสนทนา สวนโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
(รองประธานสภาฯ)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ดิฉันนางสนทนา  สวนโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
- ขอความร่วมมือปรับปรุงถนนในซอยชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ต าบลกมลาไสย 

        - ซอยบ้านนางสาวทิพย์วรรณ  คันธีรัตน์ 
        - ซอยบ้านนางร าไพ  บุญแสน 
        - ซอยบ้านนายสมศักดิ์  วรพินิจ 
        - ซอยบ้านนางอรพิน  แกล้วกล้า 
   เนื่องจากถนนเป็นโพรง จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
   - ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่ช่วยด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทันท่วงที 
นายนิรภัย  บุญเรืองลือ - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาท่านได้เสนอแก้ไขปัญหาถนนหมู่ที่ 15 นั้น กองช่างได้ท า 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ประมาณการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจะได้น าเข้าจัดท าแผนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2566 ผลเป็นประการใด กองช่างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และ
อีกประการหนึ่งก็คือมีถนน 1 เส้นอยู่ในพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ต้องท าหนังสือขอ
อนุญาตด าเนินการก่อสร้างกับกรมธนารักษ์ด้วย 

นายสักรินทร์  ภูงามเงิน ในส่วนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์นั้น ก็ขอให้ช่างได้ท าหนังสือขอ 
    (ปลัดเทศยาล) อนุญาตด าเนินการก่อสร้างพร้อมแนบแบบก่อสร้างไปด้วย 

นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี
(สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 2  
   มีเรื่องที่จะน าเรียนต่อที่ประชุมดังนี้ 
   - มีเยาวชนขอให้เทศบาลจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชน 
   - ขอสอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนข้างบ้านยายจ๋าขายเครป ทะลุไปบ้าน 
   ดอนยูงว่าไปถึงไหนแล้ว 
   - ถนนทางเข้าดอนปู่ตา ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างขอให้เทศบาลไปติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ 
   ด้วย 
   - เนื่องจากขยะหนองขุ่นมีปริมาณมาก ขอเสนอให้จ้างเหมาคนมาดูแลหนองขุ่น 
   เหมือนเดิม 
   - เนื่องจากคลองส่งน้ าหลังโรงเรียนน้ าจั้นราษฎร์บ ารุงขาด ขอให้ทางเทศบาลได้ 
   ออกไปส ารวจให้ด้วยว่าจะมีแนวทางแก้ไขให้ประชาชนผู้ใช้น้ า ได้หรือไม่ 
 
 



              
-10- 

นายนิรภัย  บุญเรืองลือ - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พูดถึงถนนข้างบ้านยายจ๋า นั้น  เนื่องจากถนน 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เส้นนี้จ าเป็นต้องใช้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ า และก่อสร้างคันดินขึ้นสูง 

  พอสมควร งบประมาณท่ีสูงพอสมควร  จึงได้น าถนนเส้นนี้เข้าบรรจุในแผน 
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 

   - ส่วนในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนเข้าดอนปูตานั้น  เนื่องจากถนนเส้นนี้ยังไม่มีสาย 
   ฟาดดับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ 
   ได้อุดหนุนการไฟฟ้าหมดแล้วคงต้องรอเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2566  
   จึงเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 
  นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างทีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 นายวัฒนา  โลตุรัตน ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี
(สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายวัฒนา  โลตุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 มีเรื่องที่ 
จะน าเรียนที่ประชุมดังนี้  
- ขอความร่วมมือจากทางเทศบาลให้ไปตัดหญ้าให้กับชุมชนโนนสวางด้วย ชุมชน 
โนนสวางไม่เคยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเลย 

   - ถนนเจริญราษฎร์ ช่วงระหว่างบ้านคุณครูพรรณี ภูปา ถึง บ้านคุณพิมไพรัช วรนาม  
ถนนต่ าน้ าระบายไม่ทันเนื่องจากฝาท่อระบายมีลักษณะฝาท่อเป็นแบบท่อพีวีซี 2 รู  
จึงท าให้น้ าระบายไม่ทันจึงขอความร่วมมือจากทางเทศบาลเปลี่ยนเป็นฝาตะแกงได้ 
หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน - ผมขอสอบถามเรื่องการตัดหญ้าและการกวาดถนนทางเทศบาลด าเนินการถึงถนน  
 (สมาชิกสภาเทศบาล)  เส้นไหนบ้างครับในเขตเทศบาล 
นายบุญทวี  นันสถิตย์ - ขอชี้แจงเรื่องการตัดหญ้าและการกวาดถนนดังนี้ครับ เนื่องจากการตัดหญ้าและ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) การกวาดถนนนั้นจะมีทีมชุดเฉพาะกิจ  ด าเนินการโดยมีท่านรองนายก 

วุฒิชัย สรรพลุน  เป็นหัวหน้าชุด  หากมีชุมชนใดที่ต้องการหรือขอความร่วมมือ 
ให้กับเทศบาลด าเนินการให้ก็ขอให้ท าหนังสือแจ้งมายังเทศบาล ท่านรองนายกจะได้ 
เรียงล าดับให้ เพราะทีมเฉพาะกิจมีเพียง 5 คน เท่านั้น อาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
ทันที 
- ในการดูแลหนองขุ่นนั้นก็อยากให้คนที่มีใจรักหนองขุ่น รักษาอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์ 
สัตว์ที่อยู่ในหนองขุ่นจริง ๆ เหมือนคุณตาทองใบ นามมหานวน หากท่านใดพบ 
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนคุณตา ก็ขอให้แจ้งเทศบาลได้  และจะได้น าเข้าแผน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

นายสักรินทร์  ภูงามเงิน - เนื่องจากทีมงานเฉาะกิจมีเพียง 5 คน มีพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบ 15 ตารางกิโลเมตร  
     (ปลัดเทศบาล) ส่วนมากจะเน้นการท างานในชุมชนเมือง ก็ขอความเห็นใจให้กับทีมเฉพาะกิจด้วย 
   จึงขอความร่วมมือกับชุมชนขอให้ชุมชนเข้มแข็งหากประสงค์ท่ีจะท าความสะอาด 

ชุมชนก็ขอให้จัดท าแผนส่งมายังเทศบาลและเทศบาลก็จะได้จัดทีมงานเฉพาะกิจลง 
ไปช่วยสมทบกับชุมชน 

   - ขอขอบคุณท่าน สท.อ้วน  สุระสังข์ ที่ช่วยรักษาความสะอาดหนองขุ่น 
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  นายอ้วน  สุระสังข์ - ขอให้ท าป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด  ติดตามต้นไม้ ด้วยครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล ตามท่ีท่านอ้วน สุระสังข์ ได้เสนอให้ท าป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดนั้น 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกวิธีหนึ่งครับ เพราะเราจะได้รู้ว่าบุคคลใดได้น า

ขยะมาทิ้ง และจะเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกทางหนึ่งครับ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว ขอให้เทศบาลจัดท าป้ายแนะน าสถานที่ ที่ส าคัญต่าง ๆ ของเมืองกมลาไสยของเรา 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  เช่น พิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร พระเจ้าใหญ่วัดปฐมเกษาราม  ต้นไม้ใหญ่โบราณ 

บ้านโนนสวาง ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย  เป็นต้น  ขอขอบคุณครับ 

  นายพลากร  กุดวิฬา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
   ประชุมในครั้งนี้ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

    (ลงชื่อ)                     ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
                (นางนฤมล  ภูแย้มไสย์) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจ/ทาน 
       (นายสุธี  ดงรุ่ง) 

   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลกมลาไสย  พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เป็นการถูกต้องแล้ว  

    (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางจ าปี  ดอนนาค) 
 

    (ลงชื่อ)     กรรมการ 
              (น.ส.นงลักษณ์  ผกานวน) 
 

    (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการ 
                       (นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง) 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 
แล้วจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ)                           
           (นายพลากร  กุดวิฬา) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  


